



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร. ๗๙๑๑

ที่ ศธ ๖๔.๐๖/ ๒๗๕๐

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวปฏิบัติการปิดและเปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ

เรียน รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก /หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน

ตามประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดและเปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดให้หน่วยงานถือปฏิบัติ นั้น เนื่องจากกรมบัญชีกลางกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ พร้อมส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจึงกำหนดแนวปฏิบัติการปิดและเปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ ใหม่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและเพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการปิดและเปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ ดังนี้

๑. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กำหนดปิดงวดบัญชี ทุกวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป เวลา ๑๗.๐๐ น. กรณีวันที่ ๓ ของเดือนถัดไปตรงกับวันหยุด ให้กำหนดปิดงวดบัญชีในวันทำการถัดไป เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒. กรณีส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑ ให้ขอเปิดงวดบัญชีโดยทำบันทึกข้อความขอเปิดงวดบัญชี ต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมแนบสำเนาเอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

๓. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จะเปิดงวดบัญชีให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน จัดทำหน้างบเบิกจ่ายย้อนหลังไม่เกิน ๑ เดือน โดยกำหนดเปิดงวดบัญชีทุกวันทำการ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. นอกจากนี้กรณีจัดทำหน้างบเบิกจ่ายย้อนหลังเกิน ๑ เดือนให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

สุวรรณ / ร่าง พิมพ์  
JP / ทาน ตรวจ